

Hẹp bao quy đầu là gì? Triệu chứng và nguyên tắc điều trị

Da bao quy đầu là lớp da mỏng chùm kín lấy phần đầu của "cậu bé". Giả dụ bao da quy đầu quá chặt, sẽ cực kỳ khó khăn để kéo nó xuống từ phần đầu "cậu nhỏ". Bao quy đầu bị hẹp là thông thường tại trẻ sơ sinh cùng với trẻ trai. Tối đa bao da quy đầu của những không to trai ko kéo xuống được trước 5 độ tuổi thậm chí với thời gian tới 10 độ tuổi. Do đó, bao quy đầu bị hẹp đôi lúc chẳng phải là 1 khúc mắc. Chỉ thời điểm hẹp bao quy đầu trầm trọng để lại 1 lỗ có kích cỡ bằng lỗ kim cùng với dẫn tới những biểu hiện thì mới trở nên vướng mắc buộc phải quan tâm.

Nghiên cứu sơ lược bao quy đầu hẹp

Bao quy đầu là lớp da mỏng bao bọc sử dụng phần đầu của "cậu nhỏ". Giả dụ bao quy đầu quá chặt, sẽ cực kỳ khó để kéo nó xuống từ phần đầu dương vật. Hẹp bao quy đầu là thông thường tại trẻ sơ sinh cùng với trẻ trai. Tối đa bao quy đầu của các bé trai ko kéo xuống được trước 5 tuổi thậm chí có thời gian đến 10 độ tuổi. Vì thế, bệnh hẹp bao quy đầu đôi lúc chẳng phải là một vấn đề.

Chỉ khi bệnh hẹp bao quy đầu nặng bỏ lại 1 lỗ mang kích cỡ bằng lỗ kim và dẫn tới các biểu hiện thì mới trở nên thắc mắc bắt buộc nổi niêm. Đồng thời, người lớn cũng có thể bị bao quy đầu hẹp. Việc chữa trị có khả năng bắt đầu sở hữu kem steroid nhưng một vài trường hợp có khả năng bắt buộc tiểu phẫu.

Hẹp bao quy đầu được phân làm hai kiểu : sinh dục và bệnh.

Bệnh hẹp bao quy đầu sinh sản : Trẻ thời điểm hình thành từng sở hữu hẹp bao quy đầu và theo lúc da bao quy đầu dần mở rộng ra 1 cách tự nhiên. Bệnh hẹp bao quy đầu là hiện tượng thông thường với trẻ sơ sinh/trẻ cháu chưa cắt bao da quy đầu cùng với luôn khỏi vào chừng khoảng 5-7 độ tuổi.

Hẹp bao quy đầu bệnh lý : tiếp diễn vì sẹo, nhiễm trùng hay viêm. Việc kéo mạnh bao quy đầu có khả năng dẫn tới xuất máu, sẹo và sang chấn tâm sinh lý cho trẻ cũng như cha mẹ. Nếu có tình trạng phồng bao quy đầu thời gian đi đái, đấy không dễ hay nhiễm trùng thì có thể buộc phải điều trị.

Dấu hiệu bao quy đầu hẹp

Những biểu hiện cùng với dấu hiệu của bao quy đầu hẹp

Người bệnh mắc phải bao quy đầu bị hẹp có khả năng có những triệu chứng dưới :

[phòng khám 11 thái hà](#)

[phòng khám đa khoa thái hà có tốt không](#)

[cắt hẹp bao quy đầu ở đâu](#)

[cắt bao quy đầu giá bao nhiêu](#)

[cắt bao quy đầu ở bệnh viện](#)

[giá cắt bao quy đầu](#)

Đỏ hay đổi màu vùng quy đầu, có khả năng xảy ra khi gặp phải viêm trùng/ kích ứng;

- Sung (viêm nhiễm), có thể tiếp diễn khi mắc phải viêm trùng/ kích ứng;
- Tiết dịch đặc, bốc mùi hôi sau bao quy đầu;
- Đau tức khu vực dương vật;
- Đái đau đốn, không dễ dàng tiểu;
- Phồng bao da quy đầu thời gian đi tiểu;
- Giải máu;
- Đau đốn thời điểm cương cứng hay thời gian làm chuyện ấy (bao quy đầu bị hẹp tại người bệnh lớn).

Biến chứng có thể thấy thời gian mắc bệnh hẹp bao quy đầu

Lắm lúc ví như da bao quy đầu vô cùng chặt, nó có thể mắc phải bị kẹt thời gian kéo xuống dưới kia và không thể trở lại khu đầu tiên bao phủ phần đầu dương vật. Phần đầu "cậu bé" lâu dần có thể phát triển thành sung cùng với đau. Hiện tượng này được gọi là thắt hẹp bao quy đầu cũng như cũng là tình huống cần cấp cứu y khoa. Phải trị ngay tắp lự để tránh các biến chứng nặng ví dụ không đủ huyết nuôi tới dương vật.

Ngoài ra, trường hợp không được chữa trị, hẹp bao quy đầu có thể làm cho bệnh nhân có khả năng mắc phải ung thư dương vật.

Thời gian nào buộc phải bắt gặp bác sĩ ?

Trường hợp mang bất cứ triệu chứng nào nêu trên kia tiếp diễn, bạn buộc phải liên hệ liền với chuyên gia để được thăm khám cùng với tư vấn. Chẩn đoán cùng với chữa trị kịp thời sẽ suy giảm khả năng tăng nặng của bệnh và cho bạn nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Nguyên nhân bao quy đầu bị hẹp

Thời gian bạn hoặc trẻ mắc phải bao quy đầu hẹp bịnh, có đa dạng lý do gây ra hiện tượng này bao gồm :

Làm sạch kém : Đây vừa là nguyên do vừa là kết trái của chứng bao quy đầu hẹp. Người bệnh có khả năng không dễ chịu và mệt mỏi nếu phần đầu làm sạch khu vực đầu "cậu nhỏ" kỹ lưỡng tuy vậy trường hợp ko khiến cho sạch sẽ có thể gây ra nhiễm trùng;

- Những tình trạng da ví dụ chàm, bệnh vẩy nến, lichen phẳng cũng như lichen xơ hoá có thể nguy hiểm đến "cậu bé" cũng như làm cho dương vật gặp phải viêm xơ tắc nghẽn bao quy đầu;
- Mô sẹo : khiến bao da quy đầu dính tới đầu dương vật;
- Chấn thương;
- Nhiễm trùng, gồm có cả nhiễm khuẩn lây truyền qua giao hợp (STIs).

Nguy cơ hẹp bao quy đầu

Những người nào có nguy cơ nhiễm phải bao quy đầu hẹp ?

Bao quy đầu bị hẹp phổ biến hơn tại trẻ nam. Nó cũng có khả năng tiếp diễn ở trẻ bạn nam lớn cũng như là bệnh nhân lớn lên.

Lý do làm cho nâng cao khả năng mắc bệnh hẹp bao quy đầu

Một số lý do làm cho tăng nguy cơ mắc bao quy đầu bị hẹp, gồm :

Chấn thương;

- Nhiễm trùng trùng;
- Rửa ráy dương vật kém.

Cách phỏng đoán và chữa bao quy đầu hẹp

Bí quyết thăm khám và kết luận hẹp bao quy đầu

Qua vấn đề thăm khám "cậu nhỏ" thì chuyên gia có khả năng kết luận được bệnh hẹp bao quy đầu. Đồng thời, y bác sĩ có thể đề nghị thêm một vài xét nghiệm để kiểm tra trình trạng nhiễm khuẩn đấy hay dịch tiết từ bao quy đầu.

Cách điều trị bao quy đầu bị hẹp hiệu quả

Bệnh hẹp bao quy đầu sinh lý (bẩm sinh) hay không bắt buộc trị. Bình thường, bao da quy đầu của trẻ sẽ tăng trưởng cùng với tách dần khỏi quy đầu.

Bệnh hẹp bao quy đầu bệnh lý, hay còn gọi là bệnh hẹp bao quy đầu trang bị phát, bắt buộc được điều trị. Bác sỹ có thể đề chấy một vài cách chữa trị sau đây :

Sử dụng kem steroid để xoa vào da "cậu nhỏ".

Yêu cầu bệnh nhân từ từ lột da bao quy đầu sau khoảng hai tuần sử dụng kem steroid. Lưu ý nên lột phần da thật nhẹ nhàng, chỉ kéo da về phía sau hết mức có thể mà không làm da mắc phải đau đốn và sử dụng kem ở trên phần đầu dương vật lộ chấy sau mỗi lần tập.

Nong bao quy đầu : đối với tình huống mang biểu hiện ở khu vực hoặc viêm bao quy đầu tái phát.

Phẫu thuật : phẫu thuật 1 đường bé trên kia bao quy đầu để có thể lột bao da quy đầu xuống. Đối với người lớn hay tình huống viêm xơ tắc nghẽn bao quy đầu, y bác sĩ hay chỉ định cắt da quy đầu.

Chế độ sinh hoạt & ngăn ngừa hẹp bao quy đầu

Các lối sống có thể cho bạn hạn chế diễn tiến của bao quy đầu bị hẹp

Chế độ dinh dưỡng :

Làm theo theo phương dẫn của y bác sĩ trong vấn đề chữa.

Liên hệ ngay sở hữu chuyên gia khi cơ thể có những không bình thường trong khi chữa trị.

Khám định kỳ để được để ý tình hình sức khỏe, diễn tiến của bệnh cùng với để y bác sĩ chọn hướng điều trị hợp lý trong lúc tiếp theo ví như bệnh lý không có triệu chứng khỏi.

Cách phòng tránh bệnh hẹp bao quy đầu tác dụng tốt

Bao quy đầu hẹp sinh lý với mặt ở toàn bộ hầu hết trẻ trai sơ sinh buộc phải không có cách phòng

ngừa. Tuy vậy, điều quan trọng là nên giữ gìn cho "cậu bé" sạch sẽ. Cha mẹ hoặc bệnh nhân giúp đỡ nên được chỉ dẫn cách hàng đầu để rửa ráy dương vật.

Cha mẹ hoặc đối tượng giúp đỡ trẻ không được quá lo lắng bởi thực tế bao quy đầu thường không tụt xuống được trong vài năm đầu đời. Khi trẻ không thiếu lớn để tự giúp đỡ chính mình, chúng nên được dạy để tự làm sạch "cậu nhỏ" của bản thân.